

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๑. วัดอัมพวัน

กราบสักการะรูปปั้นหลวงพ่อดำและหลวงพ่โหนด พระเกจิที่ชาวสองพี่น้องเคารพนับถือ กราบพระนอนองค์ใหญ่ นมัสการพระประธานคู่ภายในวิหารเก่าแล้วชมความงดงามวิจิตรของวิหารหลวงพ่โหนด

๒. อนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงพ่อดำ

ตำบลสองพี่น้องเป็นชาติภูมิบ้านเกิดของพระมงคลเทพมุนี หรือหลวงพ่อดำ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์จึงได้จัดสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเพื่อรำลึกถึงหลวงพ่อดำ ภายในมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม และเป็นที่ประดิษฐานของรูปเหมือนหลวงพ่อดำที่ทำจากทองคำแท้ น้ำหนักถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัม อนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงพ่อดำตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้องบริเวณบ้านสะพานโค้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๓. โรงเจเฮงเฮง

ตั้งอยู่บริเวณริมคลองสองพี่น้องเดิมเป็นโรงเจไม้ที่มีความเก่าแก่มากจนไม่สามารถสืบประวัติได้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด ผู้อาวุโสในตลาดบางลี่เล่าว่าตั้งแต่จำความได้ก็เห็นโรงเจแห่งนี้แล้ว สันนิษฐานว่าโรงเจเฮงเฮงนี้น่าจะมีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีและน่าจะเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สุดและมีมาก่อนการเกิดตลาดบางลี่ด้วยซ้ำ โรงเจเฮงเฮงเป็นสถานที่ประดิษฐาน สุกโจ้ว พระพุทธรูปทองคำซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสองพี่น้อง จนกระทั่งในเดือนเมษายน พ.ศ.2528 ชาวตลาดบางลี่เห็นพ้องกันว่าจะทำการบูรณะโรงเจขึ้นใหม่ ทางคณะกรรมการโรงเจเฮงเฮงได้ทำการเรียกร่างงานจากคหบดี พ่อค้า และประชาชนชาวตลาดบางลี่ได้เงินมากถึงสองล้านบาทมาเป็นทุนในการก่อสร้างโรงเจใหม่ พร้อมกันนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณรอบโรงเจ หรือที่เรียกว่า เข็กซิง ก็ยินดีรื้อบ้านเรือนของตนเองย้ายออกไปและมอบที่ดินคืนให้แก่เจ้าของ คือ นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง เพื่อมอบให้แก่โรงเจเฮงเฮงจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเทศกาลกินเจชาวสองพี่น้องจะมีพิธีกินเจกันที่โรงเจแห่งนี้โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมาหลายชั่วคน

๔. สุกโจ้วทองคำ

พระพุทธรูปทองคำศิลปะสมัยเชียงแสนที่ประดิษฐานอยู่ภายในโรงเจเฮงเฮง ตลาดบางลี่และอยู่คู่กับโรงเจมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตไม่มีผู้ใดทราบเลยว่าสุกโจ้วเป็นพระพุทธรูปทองคำ จนเมื่อทางคณะกรรมการโรงเจจะทำการซ่อมแซมโรงเจจึงได้นำ

พระพุทธรูปทองคำในโรงเจไปให้ช่างปิดทองใหม่ ช่างปิดทองได้นำองค์สุกโง้วไปขัดล้างทำความสะอาดจึงพบว่า เป็นเนื้อทองสุกอร่าม และเมื่อนำไปให้ช่างทองตรวจสอบก็ทราบว่า เป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีน้ำหนักถึง 13 กิโลกรัม (น้ำหนักไม่รวมฐาน) สุกโง้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสองพี่น้องโดยเฉพาะชาวตลาดบางลี่ทุกคนเคารพบูชาและศรัทธา เมื่อเกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ได้หรือต้องการกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหา ชาวสองพี่น้องก็จะมีสุกโง้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจโดยมากกราบไหว้ขอพรหรือบนบานอยู่เป็นประจำ

๕. ตลาดปลาสด

คลองสองพี่น้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาและสัตว์น้ำนานาชนิด ทุกเช้าที่บริเวณถนนราษฎร์เจริญ ตลาดบางลี่ จะมีชาวบ้านนำปลาสดๆ เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ฯลฯ ที่หามาได้จากคลองสองพี่น้องมาจำหน่ายในราคามิตรภาพ

๖. ร่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองสองพี่น้อง

วิถีชีวิตของชาวสองพี่น้องผูกพันกับคลองสองพี่น้องมาตั้งแต่เกิด คลองสองพี่น้องจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคน ในอดีตชาวสองพี่น้องจะปลูกบ้านเรือนและอาศัยอยู่ริมคลองสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและสถานที่ทำมาหากิน แม้ว่าในปัจจุบันความเจริญต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสองพี่น้องไปบ้าง แต่วิถีชีวิตดั้งเดิมแบบชาวคลอง เช่น การใช้เรือเป็นพาหนะไปมาหาสู่กัน การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม เช่น การทอดแหจับปลา การเลี้ยงปลาในกระชัง การตกเป็ดถวน หรือการปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ในบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายแบบชนบทแท้ๆ ก็ยังคงหลงเหลือให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาอยู่ตลอดสองฝั่งคลองสองพี่น้อง

ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๑. ตลาดสองฤดู

ตลาดบางลี่ ตำบลสองพี่น้องตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแอ่ง

กระทะของอำเภอสองพี่น้อง โดยตั้งอยู่ติดกับคลองสองพี่น้องทางทิศใต้ ในอดีตทุกปีเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำในคลองสองพี่น้องจะมีระดับสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบริเวณตลาดบางลี่รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ นาน 4 - 6 เดือน ชาวตลาดบางลี่จึงต้องอพยพขึ้นไปค้าขายและอยู่อาศัยกันที่ชั้นสองของบ้าน ลักษณะบ้านเรือนในตลาดบางลี่จึงมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่น คือเป็นเรือนไม้สองชั้นเรียงต่อกันเป็นแถวยาวเว้นด้านหน้าบ้านทั้งชั้นบนและชั้นล่างเอาไว้เป็นระเบียงเปิดเชื่อมต่อกันสำหรับใช้เป็นทางเดิน ทุกบ้านจะต้องมีบันไดพาดจากชั้นบนลงไปในน้ำ เพื่อใช้น้ำในการอาบน้ำ หรือล้างถ้วยชาม ในยุคนั้นทุกบ้านจะต้องมีเรือประจำบ้าน เพื่อใช้สำหรับเดินทางในระยะทางไกล ๆ และมีสะพานไม้ซึ่งทางเทศบาลตำบลสองพี่น้องสร้างไว้ให้เป็นทางเดินข้ามระหว่างแถวของบ้านเรือน ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมก็ยังสามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงทั้งตลาด ชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียงจะมาซื้อสินค้าหรือทำธุระที่ตลาดบางลี่จะต้องเดินทางมาทางเรือเท่านั้น ชาวบ้านที่นำสินค้ามาขายที่ตลาดบางลี่ก็นำสินค้าใส่เรือมาขายกันที่ตลาดบางลี่อย่างคึกคัก นอกจากนี้ชาวตลาดบางลี่ยังได้อาศัยปลาน้ำจืดที่มากับน้ำเป็นอาหาร เด็ก ๆ ได้สนุกสนานกับการกระโดดน้ำเล่นจากบนสะพานไม้ แม้แต่ตลาดสดของเทศบาล ที่ชาวตลาดบางลี่เรียกว่า ซี่กะเต็ง ซึ่งสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช 2480 ก็ยังสร้างเป็นตลาดสองชั้น สำหรับในหน้าน้ำจะได้อพยพขึ้นไปขายของที่ชั้นบน และเมื่อถึงหน้าแล้งน้ำลดระดับลง ชาวตลาดบางลี่ก็จะย้ายข้าวของลงมาอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านเหมือนเดิม และเทศบาลก็จะรื้อสะพานออกไปพร้อมกับทำความสะอาดตลาดบางลี่ครั้งใหญ่จากนั้นชาวตลาดบางลี่ก็จะลงมาค้าขายกันที่ชั้นล่างของบ้าน สภาพชีวิตของชาวสองพี่น้องจะวนเวียนกันอยู่เช่นนี้เป็นประจำทุกปี จนได้รับการเรียกขานว่าเป็นตลาดสะเทินน้ำสะเทินบก หรือ ตลาดสองฤดู ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2520 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลสองพี่น้องเริ่มปรับปรุงยกระดับถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมประชาชนในตลาดบางลี่ก็เริ่มทำการปรับปรุงบ้านเรือนร้านค้าลงมาอยู่ในระดับเดียวกับถนนที่น้ำท่วมไม่ถึง จึงไม่ต้องอพยพข้าวของหนีน้ำขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสองของบ้านอีกแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่และการเดินทางของชาวสองพี่น้องก็สะดวกสบายมากขึ้นไม่มีหน้าน้ำหรือ

หน้าแห่งอีกต่อไป เรื่องทั้งหมดความจำเป็นไปโดยปริยาย ภาพชีวิตของชาวตลาดสองฤดูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและมีแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยก็เลือนหายไป คงเหลือไว้เพียงในภาพถ่ายและในความทรงจำของชาวตลาดบางลี่ที่อายุมากกว่า ๔๐ปีขึ้นไปเท่านั้น ตลาดสองฤดูจึงเป็นประวัติศาสตร์ของสองพี่น้องที่ต้องบันทึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้จดจำและร่วมกันเก็บรักษาอดีตเก่า ๆ เอาไว้ก่อนที่จะเลือนหายไปกับกาลเวลา

๒. โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)

ในอดีตประชาชนในตำบลสองพี่น้องซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนไม่นิยมส่งลูกหลานให้เรียนหนังสือมากนัก โรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนกันในตลาดบางลี่จึงเปิดสอนเพียงแค่ชั้นประถมและเป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีเพียงสองโรงเรียน คือ โรงเรียนขวัญยืนพิทยา และโรงเรียนสหศึกษา ในปัจจุบันโรงเรียนขวัญยืนพิทยาได้ปิดกิจการไปแล้ว ส่วนโรงเรียนสหศึกษานั้นก็คือ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ในปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เป็นโรงเรียนประจำชุมชนที่มีประวัติยืนยาวอยู่คู่กับตลาดบางลี่มานานตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช 2487 เดิมชื่อโรงเรียนสหศึกษา เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวตลาดบางลี่ที่ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ลูกหลานชาวบางลี่ เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษา แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนป้วยมัน ทำการสอนภาษาจีนพร้อมกันไปด้วย จนถึงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โรงเรียนจีนทั่วประเทศถูกเพ่งเล็ง เนื่องจากในขณะนั้นชาวจีนโพ้นทะเลกำลังรู้สึกชื่นชมกับลัทธิคอมมิวนิสต์ โรงเรียนป้วยมันจึงปิดตัวลง ต่อมาในปี พุทธศักราช 2495 โรงเรียนป้วยมันก็ได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฮั่วมัน แต่ในยุคนั้นโรงเรียนจีนต้องประสบปัญหาอุปสรรคด้าน ทั้งปัญหาด้านการเงิน การกวัดข้นอย่างหนักจากรัฐบาล ฯลฯ จนในปีพุทธศักราช 2497 โรงเรียนฮั่วมันก็ได้ปิดตัวลง และเปิดตัวใหม่อีกครั้งโดยใช้ชื่อโรงเรียนสหศึกษา จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2506 ชาวตลาดบางลี่ได้ยกโรงเรียนสหศึกษาให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พ่อค้าพานิชชาวตลาดบางลี่ที่ได้ร่วมใจกันสร้างโรงเรียนขึ้น โดยทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งานเทศกาลที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๑. เทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนของชาวตำบลสองพี่น้องจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ค่ำ เดือน 2 เป็นต้นไป วันแรกของเทศกาลตรุษจีนนี้เราเรียกว่า วันจ่าย ชาวสองพี่น้องเชื้อสายจีนรวมทั้งคนไทยด้วยจะออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของและอาหารที่จำเป็นในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในวันจ่ายนี้ตลาดบางสิ่งจะคึกคักมากมีผู้คนมากมายเป็นวันที่มีเงินสะพัดมากที่สุดในรอบปีก็ได้วันที่สองของเทศกาลตรุษจีน คือ วันที่ 15 ค่ำ เดือน 2 หรือวันไหว้ ชาวจีนถือว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปี ทุกบ้านจะต้องตื่นขึ้นมาเตรียมของเซ่นไหว้และทำอาหารแต่เช้ามีดโดยในช่วงเช้าจะมีการเซ่นไหว้เทวดาประจำบ้านผู้ปกป้องดูแล หรือ เหล่าเอี้ย และตั้งโต๊ะเอี้ย ในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษนี้ ชาวสองพี่น้องจะนำรูปถ่ายของบรรพบุรุษมาตั้งไว้บริเวณโถงกลางของบ้าน แล้วลูกหลานทุกคนจะจุดธูปเทียนเพื่อเชิญบรรพบุรุษมารับประทานอาหารที่เตรียมไว้ให้ ทั้งไว้จนกระทั่งธูปหมดดอก จึงจะลาของไหว้ต่าง ๆ ได้ จากนั้นก็จะนำกระดาษเงินกระดาษทองไปเผา ซึ่งชาวสองพี่น้องเชื่อว่าเป็นการส่งเงินและทองไปให้บรรพบุรุษได้ใช้สอยในอีกโลกหนึ่ง หลังจากเซ่นไหว้บรรพบุรุษเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของการแจกเงินใส่ซองสีแดง ที่เรียกว่า อั่งเปา หรือ แต้เอี้ยให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ นำเงินไปใช้เที่ยวในวันขึ้นปีใหม่ สำหรับในบางบ้านยังมีการเซ่นไหว้ผีไม่มีญาติ หรือวิญญาณเร่ร่อนในช่วงบ่ายอีกด้วย ซึ่งชาวสองพี่น้องเรียกผีไม่มีญาติ หรือวิญญาณเร่ร่อนเหล่านี้ว่า ห่อเอี้ยตี้ ซึ่งจะต้องจัดเตรียมอาหารไว้มาก ๆ เพื่อเลี้ยงวิญญาณที่ไม่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องเซ่นไหว้ในวันตรุษจีน หลังจากเสร็จพิธีเซ่นไหว้ต่าง ๆ แล้ว ชาวสองพี่น้องก็จะเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยภายในวันสิ้นปีนี้ ชาวสองพี่น้องยังเชื่ออีกว่าวันนี้ทุกบ้านจะต้องหุงข้าวไว้ให้เต็มหม้อและจะทิ้งข้าวคั่วหม้อไว้ข้ามคืนไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นเคล็ดว่าจะได้มีกินมีใช้ไปตลอดทั้งปี ในปัจจุบันคนไทยในสองพี่น้องก็ยังรับเอาประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันไหว้ไปใช้ด้วยเช่นกัน และยังมีการต่อยอดความคิดด้วยการเซ่นไหว้แม่ย่านางรถยนต์ในวันนี้อีกด้วย วันที่สามของเทศกาลตรุษจีน คือวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 เรียกว่าวันเที่ยว ชาวจีนเรียกวันนี้ว่าวันชิวอิก ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ในวันนี้ทุกคนจะตื่นแต่เช้า หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายกันด้วยคำพูดที่ไพเราะ และพูดแต่เรื่องดี ๆ กล่าวอวยพร ชินเจียอยู่ ชินนี้ฮวกใช้ ให้แก่กัน ไม่มีการพูดคำหยาบหรือสิ่งไม่เป็นมงคล ทุกคนจะแต่งกายด้วยสีที่เป็นมงคล คือ สีแดง หรือสีชมพู มีการจุดประทัดเฉลิมฉลองกันแต่เช้า ทุกคนจะหยุดทำงานทุกอย่างเพื่อฉลองวันขึ้นปีใหม่ และชาวสอง

พี่น้องยังเชื่อว่าหากวันนี้ทำงานก็ต้องทำงานไปตลอดทั้งปี ในวันนี้ทุกบ้านจะไม่มีการกวาดบ้าน เพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเอาสิ่งที่เป็นมงคลออกไป เด็ก ๆ ก็จะได้ใช้เงินอั่งเปา หรือ เต๊ะเอี้ยไปเที่ยวหรือซื้อข้าวของที่อยากได้ ในวันนี้ชาวสองพี่น้องจะออกมาร่วมกันเฉลิมฉลอง โดยทางโรงเจฮกเฮงตั้งได้จัดขบวนแห่สิงโต การแสดงของคณะหล่อแก้ว (วงดนตรีที่ใช้สำหรับการแสดงเซดสิงโต) รวมทั้งขบวนแห่ของเด็ก ๆ ลูกหลานชาวสองพี่น้องที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามอัญเชิญของเช่นไหว้ไปถวายแด่องค์ฮุกโจ้วที่โรงเจอีกด้วย และในเทศกาลตรุษจีนนี้ทางคณะกรรมการโรงเจฮกเฮงตั้งก็จะจัดให้มีจิวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตลาดบางลี่ 4 คิน ที่บริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลาดบางลี่ และหลังจากผ่านวันขึ้นปีใหม่หรือวันชิวอิกไปแล้ว ชาวสองพี่น้องถือว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนอยู่อีก 1 สัปดาห์ โดยจะเรียกเรียงตามลำดับ คือ วันชิวหยี่ วันชิวซา วันชิวสี่ วันชิวโหงว และชิวลัก

๒. งานประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ของชาวสองพี่น้องจะมีขึ้นในวันที่ 13 เมษายน เหมือนกับประเพณีสงกรานต์โดยทั่วไป โดยชาวสองพี่น้องจะไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้า จากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีสงฆ์ด้วยน้ำอบไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเล่นสาดน้ำสงกรานต์เพื่อคลายร้อนด้วยกัน แต่จะมีพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสองพี่น้อง นั่นคือ ในช่วงสายของวันสงกรานต์ ทางคณะกรรมการโรงเจฮกเฮงตั้งจะทำพิธีอัญเชิญองค์ฮุกโจ้ว พระพุทธรูปทองคำซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวสองพี่น้องออกมาให้ชาวสองพี่น้องได้ร่วมกันสงฆ์เพื่อความ เป็นสิริมงคล ซึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในหนึ่งปี งานประเพณีสงกรานต์ที่ถือว่าเป็นงานประจำปีของตำบลสองพี่น้องก็คือ งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ซึ่งจัดกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 เมษายนของทุกปี และได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปีมานานกว่า ๕๔ ปีแล้ว งานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลนี้เดิมเรียกว่า งานโรงไฟฟ้า เนื่องจากในสมัยก่อนจัดกันที่บริเวณหน้าโรงผลิตไฟฟ้าของเทศบาล โดยมีพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งขบวนแห่สงกรานต์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง การเล่นน้ำสงกรานต์ และมหรสพ ทั้งภาพยนตร์ดนตรี ลิเก รวมทั้งสวนสนุกและความบันเทิง เช่น รถไต่ถัง สาวน้อยตกน้ำ อาหารและสินค้าต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับอำเภอเลยทีเดียว

ปัจจุบันเทศบาลเมืองสองพี่น้องก็ยังคงเอกลักษณ์ของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ไว้ โดยจัดงานในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี แต่ได้มีการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้

เข้ายุคสมัยและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเช่นเดียวในอดีตที่ผ่านมา

๓. เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะร่วมกันทำบุญทำทานด้วยการงดการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ทุกชนิด รับประทานแต่พืชผักเพื่อเป็นการให้ชีวิตและงดเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตด้วยกัน โดยเทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของจีน รวม 9 วัน แต่สำหรับชาวตลาดบางลี่ เทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ของจีน คือเริ่มก่อนเทศกาล 1 วัน โดยชาวตลาดบางลี่จะพร้อมใจกันรับประทานอาหารเจ สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวและร่วมกันทำบุญที่โรงเจออกเฮงตัวด้วยกัน โดยทางโรงเจจะมีอาหารเจเลี้ยงให้กับประชาชน 3 มื้อตลอดเทศกาลกินเจ (แต่เดิมมีการเลี้ยงอาหารเจมื้อดึกด้วย โดยทางโรงเจจัดทำเพื่อให้เด็ก ๆ ที่มาช่วยทางโรงเจเวียนรูปในตอนค่ำ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไป)

ในวันแรกของเทศกาลกินเจ (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9) ชาวตลาดบางลี่จะมาร่วมในพิธีเชิญเจ้า หรือที่เรียกกันว่า ฉะยวฮุกโจ้ว เพื่อเป็นการเริ่มเทศกาลกินเจ

วันที่ 3 ของเทศกาลกินเจ หรือวันชีวา จะมีพิธีสวดมนต์โดยโรงเจออกเฮงตัวจะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโพธิ์แมน กรุงเทพมหานคร มาเป็นผู้นำสวด ซึ่งจะสวด 5 ครั้งใน 1 วัน ได้แก่ ตอนเช้ามืด (ประมาณตีห้าครึ่ง) , ก่อนอาหารเช้า , ก่อนอาหารกลางวัน , เวลาสี่โมงเย็น และเวลาหนึ่งทุ่มทุกวันจนถึงสิ้นสุดเทศกาลกินเจ ในวันขึ้น 3 ค่ำ และวันขึ้น 6 ค่ำ หรือวันที่ 3 และวันที่ 6 ของการกินเจก็จะมีพิธีเชิญเจ้าใหญ่ หรือ ตัวเจ้มาร่วมพิธีกินเจด้วย

ในวันที่ 7 ของการกินเจ หรือวันชีวาฉิก จะเป็นวันปล่อยสัตว์ (หรือตั้งเจ้) ส่วนในวันที่ 8 (วันชีวาป๋าย) ในช่วงบ่ายจะมีพิธีลอยกระทง เพื่อเป็นการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ชาวตลาดบางลี่จะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว นำกระทงไปลอยกันที่บริเวณคลองสองพี่น้องหน้าโรงเจ ในวันนี้จะมีการชกธงสีเหลืองที่หน้าโรงเจ และจะไม่มีการเป่าปั้งเซียง(ปั้งเซียงคือแตรที่ใช้สำหรับเป่าไล่ดวงวิญญาณ) เพื่อให้ดวงวิญญาณต่าง ๆ สามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลได้ และในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (วันชีวาเก๊า) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจชาวบางลี่ถือว่าเป็นวันให้ทานที่ใหญ่ที่สุด โดยจะมีการแจกทานแก่ผู้ยากไร้ทั่วไป ชาวตลาดบางลี่จะจัดเครื่องเช่นไหว้รวมทั้งเสื้อผ้าข้าวของต่าง ๆ มาที่โรงเจเพื่อทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ผู้ที่ล่วงลับ หรือสัมภเวสีมารับส่วนกุศล และจะมีการทำพิธีตั้งศาลเพื่ออัญเชิญเจ้าผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลดวงวิญญาณต่าง ๆ ไม่ให้มาแย่งเครื่องเช่นไหว้ที่มีการเขียนชื่อผู้รับเอาไว้

ตลอดทั้ง 10 วันของเทศกาลกินเจชาวตลาดบางลี่จะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวแล้วมาร่วมกันประดิษฐ์กระทง หรือทำกระดาษเงินกระดาษทองให้กับโรงเจเพื่อนำไปจำหน่ายแก่ผู้ที่มากินเจที่จะซื้อไปถวายเจ้า หรืออุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว แต่เดิมในเทศกาลกินเจของชาวตลาดบางลี่จะมีจิวเพื่อถวายเจ้าด้วย แต่เนื่องจากจิวต้นทุนในการจ้างค่อนข้างสูง ประกอบกับมีผู้สนใจจิวน้อยลง ทางโรงเจจึงได้เปลี่ยนจากจิวมาเป็นภาพยนตร์เพื่อถวายเจ้าแทน

๔. งานประเพณีลอยกระทงวัดอัมพวัน

งานประเพณีลอยกระทงวัดอัมพวันเป็นงานประจำปีที่จัดติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี โดยจัดขึ้นที่วัดอัมพวัน ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 รวมระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ซึ่งเป็นงานประเพณีที่เก่าแก่ของท้องถิ่น และเป็นงานใหญ่ระดับอำเภออีกงานหนึ่ง

ในวันแรกของการจัดงานคือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ตอนกลางวันจะมีพิธีสงฆ์ โดยประชาชนชาวสองพี่น้องจะมาร่วมพิธีที่บริเวณหน้าพระนอนวัดอัมพวัน นอกจากนี้ชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ๆ จะมาร่วมกันประดิษฐ์กระทงให้กับวัดอัมพวัน เพื่อนำไปจำหน่ายในคืนวันลอยกระทงด้วย ทุกคืนของการจัดงานจะมีกิจกรรมความบันเทิง มหรสพสมโภช และการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย ในคืนวันลอยกระทงเมื่อใกล้เวลาเที่ยงคืน พระสงฆ์และประชาชนจะร่วมในขบวนแห่นำกระทงไปเวียนรอบพระปรางค์วัดอัมพวัน 3 รอบ ทำพิธีรับศีล แล้วจึงนำกระทงไปลอยที่คลองมะดันบริเวณหน้าวัดในตอนเที่ยงคืนเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธรูปตามตำนานลอยกระทงแต่โบราณ

๕. งานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู

เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู คือ งานเทศกาลที่ชาวสองพี่น้องทุกคนรอคอย เป็นงานเทศกาลที่ได้นำเอาความสุขทุกชนิดมารวบรวมเอาไว้ให้ทุกคนได้สุข สนุก ตื่นเต้น และอิ่มเอม ไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อย ความสนุกความบันเทิง งานออกร้านและสินค้ามากมาย รวมทั้งบรรยากาศที่แสนอบอุ่นประทับใจ เทศบาลเมืองสองพี่น้องเริ่มได้จัดงานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ขึ้นเมื่อปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวสองพี่น้องได้บริโภคอาหารที่สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์ของดีอันเป็นเอกลักษณ์ของสองพี่น้องให้เป็นที่รู้จักทั่วไป การจัดงานในปีแรกเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้รวบรวมร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย

รับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean food good taste) พร้อมเมนูขึ้นชื่อมากมายให้เลือกชิม เลือกอ่อม เลือกอร่อยกว่า 100 ร้าน รวมทั้งความสนุกสนานบนเวทีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง และสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยได้จำลองบรรยากาศของตลาดบางลี่ช่วงฤดูน้ำหลากในอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่องานว่า “ เปิดตำนานอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ” ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวสองพี่น้องอย่างอบอุ่น ผู้ใหญ่ที่ยังมีความทรงจำกับตลาดสองฤดูก็กลับมารำลึกความหลังและชิมซบความสุขความทรงจำ ส่วนคนรุ่นใหม่และวัยรุ่นก็มาเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนรุ่นก่อน แม้แต่ชาวสองพี่น้องที่ไปทำมาหากินที่อื่น เมื่อได้ทราบข่าวการจัดงานก็ยังคงกลับมาเที่ยวงานเพื่อกลับมารำลึกความสุขและความทรงจำในอดีต

จากเสียงตอบรับและกำลังใจที่อบอุ่นของพี่น้องประชาชน เทศบาลเมืองสองพี่น้องจึงได้สานต่อการจัดงานในปีต่อๆ มา โดยใช้ชื่องานว่า “ เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ” ซึ่งในทุกๆ ครั้ง เทศบาลยังคงคัดสรรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พร้อมความบันเทิงและความสนุกสนานมากมายมาอบให้พี่น้องประชาชนอยู่เสมอ รวมทั้งได้นำเอาแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์และผสมผสานเพื่อสร้างสรรค์งานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดูออกมาในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายพร้อมศิลปินนักร้องชื่อดังมากมาย เพื่อให้ทุกท่านที่มาเที่ยวงานได้สัมผัสกับความสุข อิ่มเอม และอ่อมอร่อยโดยไม่ซ้ำกันในแต่ละปี อย่างไรก็ตามเทศบาลก็ยังไม่ลืมที่จะคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของเอกลักษณ์ “ ตลาดบางลี่ เมืองสองฤดู ” ไว้เสมอ

นอกจากนี้เทศบาลเมืองสองพี่น้องได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงาน รวมทั้งได้บรรจุ “งานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู” ไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ งานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ จนถึงปัจจุบันงาน “ เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ” ได้จัดติดต่อกันมาจนถึงครั้งที่ ๘ แล้ว และยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมาโดยตลอด มีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และจากจังหวัดอื่นๆ หลังไหลกันเข้ามาเที่ยวงานอย่างมากมาย เพื่อมาตัดวงและเก็บเกี่ยวความสุข ความสนุก และความประทับใจที่ไม่มีที่ใดเหมือน ทุกคนที่มาเที่ยวงานต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า งานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู คือ “ เทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย ”

สินค้าโอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๑. การทอเสื่อกก

เจ้าของภูมิปัญญา นางศรีรัตน์ อุบลรัตน์ เลขที่ 3/3 ซอยราษฎร์อุทิศ 17 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ปลาร้าบ้านสองพี่น้อง

เจ้าของภูมิปัญญา นางเสมอ ธรรมวิจิต เลขที่ 3 ซอยราษฎร์อุทิศ 7 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เนื่องจากสองพี่น้องเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืด ชาวสองพี่น้องจึงนำปลาที่เหลือจากการบริโภคมาแปรรูปเป็นปลาร้า ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง

๓. ปลาเค็มบ้านบ่อดินทราย ชุมชนบางใหญ่

เจ้าของภูมิปัญญา นางบุญล้อม โพธิ์พันธ์ เลขที่ 7 ซอยราษฎร์อุทิศ 5 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลาเค็ม อาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวสองพี่น้อง เนื่องจากพื้นที่ของสองพี่น้องเป็นพื้นที่ราบลุ่มและอยู่ริมคลองสองพี่น้องจึงมีปลาให้บริโภคตลอดทั้งปี และปลาก็มีรสชาติดีเนื่องจากเป็นปลาคลองจากธรรมชาติ ปลาน้ำจืดทุกชนิดมาสามารถนำมาทำเป็นปลาเค็มได้ แต่ปลาที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่ยอดนิยมของบ้านบ่อดินทรายก็คือ ปลาช่อน และปลา สลิดเค็ม